

สารบัญ

บทความวิจัย

หน้า

การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 รวีวรรณ พงษ์พวงเพชร	1
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ลดาวัลย์ จันทร์นำคบ	13
ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เจตคติ ต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นวนน้อย แสนกล้า	21
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัชรี จักรชุม	29
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีทฤษฎีปัญหา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 บุญมา เชื้อกุลา	39
การพัฒนาหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนและพฤติกรรมความร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มะลิ คงเพชร	47
ผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย วิลาวัลย์ พ่ออามาตย์	55
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการอ่านภาษาอังกฤษแบบคิดวิเคราะห์ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณัฐรดา แสนวิเศษ	61
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ข้างเชื่อมตามแนวคิดเมตาคognition ชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นกลาง วิทยาลัยไฮสมบัติตเทคโนโลยี แขวงสะทวนนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สีสะทวาด ไชยสมบัติ	71
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 วรรณาท กิมาลี	79
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัชฎา เชื้อสิงห์	89
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่งทิพย์ ทงชาวงษ์	99
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้สิ่งช่วยจัดมโนทัศน์ล่วงหน้า หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำลอง ศรีมงคล	107
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การทำน้ำปลาจากปลาร้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าวัด “ศุภราชบุรีบำรุงวิทย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศงขลา เขต 1 นาวา ศรีชนะเนตร	117